

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN AN LÃO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: / UBND

An Lão, ngày tháng năm 2023

V/v trả lời, giải trình các câu hỏi,
kiến nghị của nông dân phục vụ
Hội nghị Lãnh đạo tỉnh đối thoại
với nông dân năm 2023

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định

Thực hiện Công văn số 3801/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định “V/v trả lời, giải trình các câu hỏi, kiến nghị của nông dân phục vụ Hội nghị Lãnh đạo tỉnh đối thoại với nông dân năm 2023”. UBND huyện An Lão trả lời như sau:

Câu 39: Một số hộ dân liên quan đến Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít trước đây Ban Quản lý dự án hứa cấp mới sổ đỏ cho dân nhưng đến nay chưa cấp. Kiến nghị tỉnh chỉ đạo sớm thu hồi sổ đỏ cũ và cấp mới sổ đỏ cho dân. (An Hưng, huyện An Lão).

Trả lời:

Thực hiện Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít trên địa bàn huyện An Lão, có một số hộ dân xã An Hưng bị ảnh hưởng dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, đến nay công tác thu hồi giấy chứng nhận cũ và chỉnh lý giấy chứng nhận trả lại cho hộ dân đã thực hiện xong.

Đối với phương án giao đất lâm nghiệp sản xuất tại khu 700ha, đến nay Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện đã hoàn thành công tác giao đất lâm nghiệp 434 thửa cho 382 hộ của xã An Dũng với diện tích 364,81 ha. Phần diện tích còn lại sau khi cân đối giao đất lâm nghiệp cho các hộ dân là 271,83ha, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh đang báo cáo UBND tỉnh xem xét giao lại cho địa phương quản lý. Sau khi có văn bản của UBND tỉnh, UBND huyện An Lão chỉ đạo UBND xã An Hưng xây dựng phương án giao đất, cho thuê đất cho các hộ thiếu đất nông nghiệp sản xuất trên địa bàn xã.

Câu 40: Hội viên Hội Nông dân xã An Dũng kiến nghị tỉnh chỉ đạo sớm giải quyết cấp đất ở cho hộ dân có nhu cầu tách hộ riêng, nhu cầu có đất ở về nơi tái định cư thôn 4, xã An Dũng.

Trả lời:

Thực hiện kế hoạch sử dụng đất ở năm 2023 tại xã An Dũng, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 16/05/2023 với diện tích 07.0ha. Trên cơ sở Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, UBND huyện An Lão ban hành văn bản số 782/UBND ngày 25/5/2023 chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện. Hiện nay UBND xã An Dũng đang tổ chức xét duyệt hồ sơ giao đất ở cho các hộ dân trên địa bàn xã.

Trên đây là nội dung trả lời các câu hỏi kiến nghị của nông dân phục vụ Hội nghị Lãnh đạo tỉnh đối thoại với nông dân năm 2023, UBND huyện An Lão báo Sở Tài nguyên và Môi trường biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đỗ Tùng Lâm